



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับประจำวันที ๒๔-๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑, ๔ มูลค่าข่าว ๑๖๒,๐๘๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

บิก DSI ส่งลุยทุจริตมันขงอนุฯคดีพิเศษ อธิบดีพินิจฯกรีดวงวิชาการมีความรุ้กทุจริต

บิก DSI ส่งลุยทุจริตมันขงอนุฯคดีพิเศษ

อธิบดีพินิจฯกรีดวงวิชาการมีความรุ้กทุจริต ป.ป.ช.ปกคอดกอนอดีต 269 ส.ส. แก่ที่มาส.ว.

อธิบดีกรมพินิจฯ ซึ่งมีบุรุษเหมือนบัวหลายระดับ กรีดวงวิชาการมีความรุ้กที่มี ปัญหาทุจริต หากทุกคนดี ป.ป.ช.-ป.ป.ช. มีสิทธิ์ออกงาน ด้าน ป.ป.ช. ตกวาระดอดดอน อดีต 269 ส.ส. กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มา ส.ว. ขณะที่มีคดีเอสไอสั่งเดินหน้า รงข้อมูลคดีทุจริตโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเข้าอนุคณะกรรมการคดีพิเศษ

นายปานเทพ กล้านณรงค์ชาติ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในวันที่ 24 ก.พ.58 จะมีวาระสำคัญเข้าสู่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. 3 เรื่องด้วยกัน คือ กรณีการลงมติเพื่อส่งเรื่องให้ สนช.ดำเนินกรดอดดอนอดีต 269 ส.ส. กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มา ส.ว. โดยมีขอ กรณีกิจการจนแจ้งข้อกล่าวหา คดีดอดดอน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กรณี การสั่งสลายการชุมนุมกลุ่มเสื้อแดง เมื่อปี 2553 จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก และการมีการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อไม่โครโฟนที่ใช้ ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ราคาแพงเกินจริง ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สรุปรายละเอียดเข้าสู่ที่ประชุม ป.ป.ช.แล้ว มีกรณีต้นพวายังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ ทั้งนี้ หากป.ป.ช. มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนจริง ก็คงเป็นแค่ระดับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่คงไม่ไปถึง ม.ส.ปัดดา ติศกุล รต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

การทุจริตในโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังปี 2551/52 ต่อพนักงานสอบสวนในหลายพื้นที่แล้ว 95 คดี มีมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700 ล้านบาท ซึ่งคดีทั้งหมดต้องตรวจสอบอีกครั้งว่ามี ความเชื่อมโยงกันเป็นขบวนการค้าขายกับกรณีบริษัท เกษตรพืชผลอินเตอร์เทรด หรือไม่ รวมมูลค่าความเสียหายของทุกโครงการแล้วประมาณ 4,200 ล้านบาทซึ่งสำนักปฏิบัติการคดีพิเศษภาคใต้เสนอเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เพื่อขอให้ดำเนินเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) เพื่อพิจารณาขอให้ มีมติรับกรณีกิจการโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ต่อไป

ทางด้านนางสาว สุวรรณชญ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า อกส.ได้มีหนังสือร้องขอให้ดีเอสไอรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ ซึ่งเรื่องนี้หากสามารถรวบรวมข้อมูลได้ทัน ก็คงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษครั้งต่อไป โดยได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วรวัชร ที่รับผิดชอบคดีดังกล่าว ให้รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อนำเสนออนุคณะกรรมการคดีพิเศษต่อไป

ขณะที่นายวีระยุทธ สุขเจริญ อธิบดีกรมพินิจฯ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวถึงโครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต" ซึ่งบูรณาการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และ



ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสร้างเครือข่ายภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตที่เข้มแข็ง ปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตว่า จากการที่องค์การเพื่อความโปร่งใสเมธาชาติได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆทั่วโลก โดยดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยตกลงจากอันดับที่ 88 ในปี 2555 มาอยู่ที่อันดับ 102 จาก 177 ประเทศ ในปี 2556 และต่ำกว่าอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมื่อพิจารณาจากเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 7 จาก 16 ประเทศ ซึ่งผลจากการจัดอันดับดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ บัณฑิตความเชื่อมั่น และการพัฒนาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก

นายวีระยุทธ กล่าวอีกว่า หากมองว่าประเทศไทยมีคน 65 ล้านคน ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ถ้าแต่ละคนทำตัวเองดี แม้แต่สำนักงาน ป.ป.ช.หรือป.ป.ท.ก็มีสิทธิ์ตกงานได้ ซึ่งต้องยอมรับว่าบุรุษเหมือนบัวหลายระดับ แม้แต่ในวงวิชาการซึ่งเป็นผู้มีความรู้ก็ยังมีปัญหาทุจริต ก็เป็นเรื่องจริงใจของแต่ละคน ส่วนปัญหาเด็กและเยาวชนกระทำผิดก็กลัวทศกัณฐ์นี่คือต้องโทษผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้ ออกแบบสังคม เป็นประติมากรรมทางสังคม เมื่อก่อนจากผู้ใหญ่บริหารจัดการไม่ดีเลยส่งผลสะท้อนมาที่เด็ก ข้าราชการกรมพินิจฯ ควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กและเยาวชน เพราะเขาจะซึมซับได้เองโดยธรรมชาติ นอกจากจะมีหน้าที่ในการเข้าไปบังคับทัณฑ์แล้ว หากมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายเสตติดที่เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องแจ้งอาชญากรรมต่างๆ ที่รับรู้มาจากการสืบประวัติ หรือจากปากคำของเด็กรู้ดี ควรรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทีมข่าวเฉพาะกิจ/รายงาน

